



## ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างถึงคำสั่งจังหวัดตรังที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศกำหนดมาตรการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่รุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งให้แต่ละคณะเลือกออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ประกอบกับที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้แต่ละคณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตตรัง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดตรัง และแนวโน้มการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

### ข้อ ๑ ด้านการเรียนการสอน

๑.๑ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบ และรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เปิดสอนโดยคณะทุกรายวิชา สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี จัดในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด และให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๑.๒ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ ที่ปรึกษาประจำกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับคำปรึกษาในการพัฒนางานออกแบบ

๑.๓ จัดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ โดยให้ผนวกองค์ความรู้และการฝึกทักษะของหลักสูตรเตรียมความพร้อมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดสอนสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

๑.๔ การฝึกสหกิจสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การฝึกสหกิจและได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ฝึกสหกิจในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

## ข้อ ๒ ด้านการวัดและประเมินผล

๒.๑ รายวิชาที่เปิดสอนในคณะทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาสาขา รายวิชาเลือกเสรี และรายวิชา การศึกษาทั่วไป ไม่มีการจัดสอบกลางภาค โดยให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปรับเปลี่ยนให้มีการวัดและประเมินผลระหว่าง เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ (Formative Assessment) รวมถึงพิจารณาให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบอื่น ๆ ร่วมด้วย

๒.๒ การประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ ให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเลือกวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม เช่น การสอบปากเปล่าแบบออนไลน์ การประเมินผลจากการนำเสนอออนไลน์ การประเมินผลจากวิดีโอทัศน์ เป็นต้น

๒.๓ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้ใช้การสอบความก้าวหน้า (Progressive Test) และการสอบ ประเมินผลขั้นสุดท้าย (Final Jury) ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พิชนิไพบูลย์)

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์